



Tuyên Quang: Khánh thành chùa Phú Lâm; Tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2025

ISSN: 2734-9195

19:02 27/04/2025

Việc phục dựng chùa Phú Lâm không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn một di sản Phật giáo quý báu mà còn thể hiện sinh động tinh thần Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử.

Sáng ngày 27/04/2025 (30/03/Ất Tỵ), trong không khí trang nghiêm và hân hoan, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ khánh thành chùa Phú Lâm (phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang) và Tổ chức Đại lễ kính mừng Phật đản PL.2569 - DL.2025.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Chư tôn đức: Trưởng lão HT.Thích Thiện Pháp, Trưởng lão HT.Thích Thanh Nhiễu đồng Ủy viên TT HĐCM, Phó Chủ tịch TT HĐTS - GHPGVN; HT.Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tuyên Quang, Trụ trì chùa Phú Lâm; HT.Thích Quảng Tùng, HT.Thích Bảo Nghiêm, HT.Thích Thanh Quyết đồng Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; cùng Chư tôn đức HĐTS, Chư tăng ni các tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh lân cận tham dự.

Đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Trịnh Minh Đại - Vụ trưởng Vụ Dân tộc Tôn giáo Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; ông Đào Huy Cường - Phó Trưởng phòng Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ cùng đại diện các đoàn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh Tuyên Quang, thành phố Tuyên Quang và đông đảo tín đồ Phật tử trong và ngoài tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương.



Không khí trang nghiêm tại buổi lễ Khánh thành chùa Phú Lâm

Khánh thành chùa Phú Lâm - Hồi sinh di sản có từ thời Trần

Chùa Phú Lâm, nguyên hiệu Quang Sơn tự, là một trong những ngôi chùa cổ thời Trần, được xây dựng vào thế kỷ XIII-XIV. Trải qua nhiều biến thiên lịch sử, chùa bị tàn phá chỉ còn nền móng. Với tâm nguyện bảo tồn và phát huy giá trị di sản Phật giáo, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang đã phát tâm phục dựng chùa từ năm 2020 với tổng diện tích 30.000m².

Sau hơn bốn năm xây dựng với sự chung tay của chư tăng ni, chính quyền và nhân dân phật tử, chùa Phú Lâm nay được khánh thành với các hạng mục chính: Tam quan, chính điện Tam Bảo, nhà Tổ, nhà Mẫu, điện Quán Âm, Liên Hoa Đài chùa Một Cột, thiền đường, vườn tháp và các công trình phụ trợ. Toàn bộ kiến trúc được thiết kế theo phong cách truyền thống Phật giáo Việt Nam, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên vùng trung du miền núi Bắc Bộ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trình bày báo cáo quá trình phục dựng, nhấn mạnh ý nghĩa văn hóa, tâm linh và vai trò của chùa Phú Lâm như một trung tâm giáo dục đạo đức, góp phần phát triển du lịch văn hóa tâm linh tại tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu Khai mạc, Hòa thượng Thích Gia Quang bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Trung ương GHPGVN, các cấp lãnh đạo chính quyền và toàn thể phật tử đã

chung tay xây dựng nên ngôi già lam Phú Lâm trang nghiêm như hôm nay. Hòa thượng nhấn mạnh: Việc khôi phục chùa Phú Lâm không chỉ nhằm bảo tồn một di sản quý báu của Phật giáo thời Trần, mà còn khơi dậy và lan tỏa các giá trị từ bi, trí tuệ của đạo Phật trong lòng thế hệ hôm nay và mai sau.



Hòa thượng Thích Gia Quang phát biểu tại buổi lễ chùa Phú Lâm

Trong khuôn khổ buổi lễ, Hòa thượng Thích Gia Quang đã trang trọng trao tặng Bằng Tuyên dương Công đức cho các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm đã phát tâm công đức, đóng góp tài lực, vật lực trong suốt quá trình phục dựng và xây dựng chùa Phú Lâm.

Hòa thượng Thích Gia Quang xúc động chia sẻ: *"Mỗi viên gạch, mỗi mái ngói nơi đây đều in dấu tâm nguyện thiện lành của quý vị. Công đức ấy sẽ mãi là viên đá quý trong ngôi nhà Phật pháp, là phước điền bền vững trong lòng người con Phật"*.

Nghi thức trao bằng tuyên dương không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp hữu hình, mà còn là lời tri ân sâu sắc đến tất cả những ai đã chung tay hồi sinh chốn Tổ, góp phần thắp sáng thêm một ngọn đèn tâm linh trên quê hương Tuyên Quang địa linh nhân kiệt.



Tuyên dương Công đức cho cá nhân, tập thể đóng góp xây dựng chùa Phú Lâm

Đại diện lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cũng phát biểu chúc mừng, đánh giá cao nỗ lực của Giáo hội và cộng đồng Phật tử trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tín ngưỡng truyền thống, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.



Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang phát biểu và tặng hoa chúc mừng lễ khánh thành chùa Phú Lâm

Việc phục dựng chùa Phú Lâm không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn một di sản Phật giáo quý báu mà còn thể hiện sinh động tinh thần Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử. Trải qua bao thăng trầm, ngôi chùa cổ kính nơi xứ Tuyên nay được hồi sinh đúng vào thời điểm Đại lễ Vesak LHQ 2025 diễn ra với chủ đề: "*Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững.*"

Sự kiện này như một tiếng nói mạnh mẽ, một lần nữa khẳng định thông điệp nhân văn sâu sắc, tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Phật, góp phần xây dựng một xã hội hòa bình, đoàn kết, tôn trọng nhân phẩm con người.

Trong từng viên gạch, từng mái ngói của chùa Phú Lâm hôm nay, lấp lánh những giá trị trường tồn của dân tộc: sự bền bỉ, lòng bao dung, và ngọn lửa tuệ giác luôn thấp sáng cho hành trình phát triển bền vững của đất nước và thế giới.

Đại lễ Phật đản Vesak 2025 và Lễ tắm Phật trang nghiêm

Ngay sau lễ khánh thành, Chương trình Đại lễ kính mừng Phật đản Vesak 2025 được cử hành trọng thể. Chư tôn đức và toàn thể hội chúng đã trang nghiêm niệm Phật, dâng hương, tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình.

Tại buổi lễ, Trưởng lão HT.Thích Thiện Pháp - Ủy viên Thường trực HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS T.Ư GHPGVN tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Vesak LHQ 2025 của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ GHPGVN: "*Một cộng đồng biết đoàn kết, đồng tâm, đồng thuận, như nước với sữa hòa lẫn, sống trong tình thương, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, thì cộng đồng ấy sẽ hưng thịnh, trường tồn, không dễ bị sụp đổ.*" (Trích Kinh Tăng Chi Bộ, chương Bảy Pháp).

Thông điệp nhấn mạnh: văn hóa yêu thương, đùm bọc, sẻ chia, tinh thần "*Lá lành đùm lá rách*" đã thấm sâu trong tâm hồn người Việt suốt bao thế hệ, trở thành di sản vô giá và nguồn sức mạnh lớn lao giúp dân tộc ta vượt qua muôn vàn thử thách, vững bước đi lên trong suốt chiều dài lịch sử. Tinh thần đoàn kết không chỉ là sức mạnh trong đời sống thế tục, mà còn là nguyên lý bất di bất dịch trong sự vận hành và hưng thịnh của một Tăng đoàn, một cộng đồng xã hội chân chính. Từ đạo lý ấy, mỗi người con Phật hôm nay cần hun đúc lòng từ bi, giữ gìn và phát huy truyền thống gắn bó, tương trợ để cùng kiến tạo một xã hội an vui, hòa hợp.



Hòa thượng Thích Thiện Pháp phát biểu tại buổi lễ chùa Phú Lâm

Buổi lễ khép lại bằng nghi thức cắt băng khánh thành chùa Phú Lâm, chính thức đánh dấu sự hồi sinh của một ngôi già lam cổ kính giữa lòng xứ Tuyên. Sau cơn mưa phùn đầu hạ suốt cả buổi sáng, thời khắc này trời quang mây tạnh, ánh nắng nhẹ nhàng trải lên những mái ngói cong vút, phản chiếu những nụ cười an vui hiện rõ trên gương mặt mọi người, trầm lắng khắc ghi một dấu son trong hành trình gìn giữ và phát huy di sản tâm linh Việt.



Các chư tôn đức cùng cắt băng khánh thành và thả bóng bay tại buổi lễ khánh thành chùa Phú Lâm.

Trong thời khắc ấy, những chùm bóng bay được các chư tôn đức thả lên bầu trời, mang theo ước nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Tiếng chuông chùa ngân vang trầm lắng, hòa cùng nhịp thở đất trời, như những lời nhắn gửi từ bi bay khắp mười phương.

Buổi lễ kết thúc trong sự trang nghiêm và hỷ lạc, với lời hồi hương, cảm tạ sâu sắc của Ban Tổ chức, nguyện đem tất cả công đức của ngày hôm nay hồi hương cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, đạo pháp trường tồn, chúng sinh muôn loài thấy đều lợi lạc.

Một số hình ảnh tại buổi lễ chùa Phú Lâm



Tại buổi lễ, Chư tôn đức và bà con Phật tử đã thực hiện nghi lễ thiêng liêng và ý nghĩa nhất là lễ Mộc dục (tắm Phật), được tổ chức trang trọng dưới sự chứng minh của chư tôn đức. Những dòng nước thơm tinh khiết tưới lên tôn tượng sơ sinh đức Phật Thích Ca Mâu Ni như nhắc nhở mỗi người con Phật thanh tịnh hóa thân tâm, nguyện sống đời từ bi, trí tuệ.







Liên Tịch